

รายงานการวิเคราะห์การบริหารจัดการสถานการณ์ COVID – 19

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19) ได้แพร่กระจายอย่างกว้างขวางรวมถึงประเทศไทย องค์การอนามัยโลกได้ออกแถลงการณ์ระบุว่าได้เข้าสู่ภาวะแพร่ระบาดไปทั่วโลกแล้ว คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศมาตรการที่จำเป็นสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น ห้ามการเดินทางโดยอากาศยาน ห้ามการออกนอกเคหะสถานเป็นบางเวลา ปิดกิจการ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง กำหนดมาตรการสถานบริการ ห้างร้านต่างๆ มาตรการกักตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งสถานที่พักสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง (Local quarantine) ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศมาตรการที่จำเป็นสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ตามสถานการณ์ ความจำเป็นและเหมาะสม เช่น ห้ามการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดบางจังหวัด รวมถึงการกำหนดข้อตกลงร่วมกันของชุมชน เช่น ห้ามการเข้าออกพื้นที่ชุมชนนั้นๆ ซึ่งมาตรการบางส่วนอาจส่งผลให้ประชาชนบางกลุ่มชาติโอกาสทางการศึกษา การประกอบอาชีพ การเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และอื่นๆ

1. ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ในฐานะสถานที่พักสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง (Local quarantine) ของจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปางมีคำสั่งจัดตั้งสถานที่พักสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง (Local quarantine) โดยใช้พื้นที่ภายในศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ และแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการสถานที่พักสังเกตอาการฯ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์อนามัยฯ ร่วมเป็นคณะทำงาน รับผิดชอบองค์ประกอบด้านอาคารสถานที่ หมวดที่ 1 โครงสร้างอาคารตามแนวทางการบริหารจัดการสถานที่กักกันซึ่งราชการกำหนด (Quarantine) ประกอบด้วยอาคารที่พัก 6 อาคาร อาคารละ 8 ห้องพัก 4 ห้องน้ำ ห้องพักละ 2 เตียงนอน (2 ห้องพัก หรือ 4 เตียงนอน ต่อ 1 ห้องน้ำ) ความสามารถรองรับสูงสุด 96 เตียงนอน กรณีแยกพักสังเกตอาการ 1 คน ต่อ 1 ห้องพัก 1 ห้องน้ำ รองรับสูงสุด 24 เตียงนอน พร้อมด้วยอาคารสำหรับกิจกรรมสันทนาการ โดยมีบุคลากรจากโรงพยาบาลห้างฉัตร รับผิดชอบการลงทะเบียน คัดกรองโรคและประสานงานตลอด 24 ชั่วโมง สรรหาอาหาร สิ่งของจำเป็นสำหรับผู้พักสังเกตอาการ ทำความสะอาดบริเวณอาคารและชุดเครื่องนอน ขนย้ายและส่งกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเทศบาลตำบลห้างฉัตรรับผิดชอบการขนย้ายและส่งกำจัดมูลฝอยทั่วไป ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตรและสถานีตำรวจภูธรอำเภอห้างฉัตรรับผิดชอบการตรวจตราความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย

2. การส่งเสริมสุขภาพภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19)

นอกเหนือจากการคัดกรองโรค แยกกลุ่มเสี่ยง และควบคุมกิจกรรมและกิจการที่มีความเสี่ยงในชุมชนแล้ว สุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายโรค ศูนย์อนามัยกลุ่ม

ชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ แต่งตั้งคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ เป็นโครงสร้างหลักในการสนับสนุนกรมอนามัยเพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์แบ่งเป็น 3 คณะทำงานย่อย ได้แก่

- (1) คณะทำงานกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ
- (2) คณะทำงานกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ
- (3) คณะทำงานกลุ่มภารกิจบริหารจัดการและจัดส่งกำลังบำรุง

ปฏิบัติการกิจวิเคราะห์สถานการณ์ กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเสี่ยง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ จัดหา ผลิตและสนับสนุนสื่อ ชุดความรู้ ชุดสาทิตรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดและตามคู่มือมาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูง 20 จังหวัดในประเทศไทย ตามนิยามของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และพื้นที่โดยรอบสถานที่ที่กักสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง (Local quarantine) ของจังหวัดลำปาง รวมถึงการตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (RRHL) ในประเด็นของการส่งเสริมสุขภาพภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ที่อาจก่อให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิด

ปัจจุบันประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดฯได้อย่างเป็นผล บรรดามาตรการต่างๆซึ่งเคยประกาศควบคุมไว้อย่างเข้มงวดเป็นพิเศษได้รับการพิจารณาผ่อนปรนตามสถานการณ์และความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มกิจกรรมและกิจการ เพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ การศึกษา การเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ความเครียด และอื่นๆซึ่งอาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขประกอบการผ่อนปรนที่รัฐบาลกำหนดเพื่อการป้องกันการแพร่กระจายโรคตามที่ปรากฏในแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขตามมาตรการต่างๆ ในข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สำหรับประเภทกิจกรรมและกิจการกลุ่มต่างๆ (กลุ่มที่ 1-5) มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางได้รับการปรับปรุงให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้มากขึ้น เช่น

จังหวัดเชียงราย ให้สามารถเดินทางข้ามพื้นที่เขตจังหวัดได้ กรณีคนไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างประเทศ ให้มีพักสังเกตอาการ ณ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด (local quarantine) และยกเลิกกักกันการกักกันในสถานที่ควบคุมเป็นที่พักอาศัย (Home Quarantine) สำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดระยอง

จังหวัดลำปาง กำหนดให้ประชาชนเมื่อเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆให้ลงทะเบียนในระบบไทยชนะ

เพื่อประโยชน์ในพิจารณากำหนดมาตรการหรือผ่อนปรนมาตรการผ่อนปรนมาตรการ และปรับปรุงบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม สมดุลระหว่างการป้องกันการโรคติดเชื้อฯและปัจจัยกำหนดสุขภาพด้านอื่นๆ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติควรติดตามสถานการณ์ สถานะทางสุขภาพและผลการทบทวนของประชาชนภายใต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19) พื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูง 20 จังหวัดในประเทศไทย ตามนิยามของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพลักษณะส่วนบุคคลที่ดี และเห็นควรกำหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19) ดังต่อไปนี้

- 1) พัฒนาชุดความรู้ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภาษา และทรัพยากรของกลุ่มเป้าหมาย
- 2) จัดหาและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ชุดความรู้ที่จำเป็น
- 3) ติดตามข้อมูลข่าวสาร ตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (RRHL) อย่างต่อเนื่อง
- 4) ปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อรองรับการเป็นสถานที่พักสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง (Local quarantine) ที่มีความพร้อมและเป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ

ประเด็นความรู้ความรู้อื่นๆให้ประชาชน

- สุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี
- การประเมินความเสี่ยงของตนเอง

ประเด็นความรู้เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมอนามัย เขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

- ผลการทบทวนของประชาชนภายใต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19) พื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูง 20 จังหวัดในประเทศไทย
- การเข้าถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19) พื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูง 20 จังหวัดในประเทศไทย